

Số: **469**/FLC-BPC

V/v: *Phúc đáp Công văn số 1408/SGDHCM-NY của
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh*

Hà Nội, ngày **18** tháng **8** năm 2022

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,**

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (“**FLC/Tập đoàn FLC**”) (Mã chứng khoán: **FLC**) kính gửi Quý Cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn vì sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với Tập đoàn FLC trong thời gian qua!

Ngày 17/8/2022, Tập đoàn FLC nhận được Công văn số 1408/SGDHCM-NY đề ngày 16/8/2022 của Quý Sở về khả năng đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu FLC. Bằng văn bản này, Tập đoàn FLC giải trình với Quý Cơ quan về lộ trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày 21/7/2022, sau gần 4 tháng gấp rút và nỗ lực tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới, Tập đoàn FLC đã ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Tập đoàn FLC. Sau gần 1 tháng tích cực triển khai thực hiện, việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã thống nhất với đơn vị kiểm toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh vụ việc cá nhân của cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan liên quan, việc kiểm toán các báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết cần được thực hiện kỹ lưỡng, cẩn trọng nhằm đảm bảo tính chính xác, toàn diện, minh bạch.

Để đẩy nhanh tiến độ kiểm toán cáo báo cáo tài chính năm 2021, nỗ lực hạn chế thiệt hại, tổn thất phát sinh cho doanh nghiệp và các cổ đông, ngày 15/8/2022, Tập đoàn FLC đã có Công văn số 460/FLC-BKT tới Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, hỗ trợ Tập đoàn FLC giải quyết vướng mắc, khó khăn trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đề xuất của Tập đoàn FLC, Bộ Tài Chính đã giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn doanh nghiệp niêm yết thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tập đoàn FLC kỳ vọng với sự hỗ trợ, quan tâm kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước cùng sự hợp tác, phối hợp đẩy nhanh tiến độ kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Tập đoàn FLC có thể phát hành và công bố thông tin các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 dự kiến trong tháng 9/2022.



Ngay sau khi các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty phát hành, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng trình tự triệu tập họp áp dụng đối với công ty đại chúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn FLC sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn FLC đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết. Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và dự kiến phát hành, công bố thông tin các báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét vào tháng 12/2022.

Trên đây là nội dung giải trình và lộ trình khắc phục của Tập đoàn FLC. Tập đoàn FLC kính mong Quý Cơ quan tiếp tục hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tập đoàn FLC thực hiện đúng lộ trình dự kiến nêu trên, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, cổ đông và góp phần ổn định tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

Đông Giám đốc



Bùi Hải Huyền